

# ต่อ ธนภพ ร่วมงานรอบกาล่า ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะ มูฟวี่ 23



พร้อมไปพิธีฉลบทลับเบื้องหลังอัญมณีสีครามแห่งตำนานที่ดูเด็ดจนโลกสะเทือน ของโคนัน เดอะ มูฟวี่แล้ว ล่าสุดบริษัท ทีไอจีเอ จำกัด และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวรอบกาล่าพรีเมียร์ ณ ลาน Sky Lobby โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน และเหล่าแฟนๆ ของภาพยนตร์การ์ตูนสืบสวนยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ได้ร่วมชมภาพยนตร์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะ มูฟวี่ 23 ซีรีส์อัญมณีสีคราม ก่อนจะเข้าฉายจริงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นี้ เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้น

บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เริ่มด้วยการเตรียมความพร้อมให้เหล่าแฟนๆ โคนัน

ได้พิสูจน์ความเป็นแฟนพันธุ์แท้ ด้วยเกมตอบคำถาม และปริศนาจิ๊กซอว์ภาพตัวละครโคนัน เดอะมูฟวี่ 23 ที่มาพร้อมรางวัลพิเศษไม่เหมือนใครส่งตรงจากญี่ปุ่นมาแจกมากมายไม่มีกั๊ก พร้อมชนโซว์เด็ดจากภาพยนตร์มาเรียกน้ำจิ้ม ด้วยโซว์ “คาราเต้” และ “มายากลไฟ” ที่เรียกทั้งเสียงฮือฮา และสร้างความ “อิน” ในเนื้อเรื่องให้กับแฟนๆ ได้เป็นอย่างดี ก่อนจะปิดท้ายความความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตของหนุ่มหล่อสุดฮอต ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร ดารานักแสดง ขวัญใจสาวๆ ที่ได้ขนเอาเพลงเพราะๆ มาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้อย่างล้นหลาม งานนี้นอกจากจะร้องเพลงเรียกน้ำย่อยในงานแล้ว เจ้าตัวยังแอบกระซิบเบาๆ ว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดตัวภาพยนตร์โคนัน ที่ตัวเองเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กๆ ยืนยันได้ด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับโคนันได้ทุกข้อ เรียกได้ว่าต้องเป็นแฟนตัวจริงเท่านั้นถึงจะทำได้

ส่งทำผลงานเปิดตัวภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ ด้วยการจุดพลุแชมเปญฉลองบนเวที นำโดย  
คุณสิทธิชัย รุจิภาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอจีเอ จำกัด และคุณสุวัฒน์ งามวงศ์ไพบูรณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้า  
หน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อนจะนำแฟนๆ และสื่อมวลชน ไปร่วมไขปริศนาลับ  
สมบัติแห่งตำนานไปพร้อมกัน ที่แต่ละฉากของภาพยนตร์ทำเอาแฟนๆ จ้องตาไม่กะพริบ ลุ้นระทึกไปกับการปะทะ  
กันสุดเดือดของ จอมโจรคิด, เคียวโกซุ มาโคโตะ, เลออน โลว์ และ “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ที่ดูเดือดจนแฟนๆ ถึงกับ  
นั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว

แฟนๆ คนไหนที่พลาดการชมรอบกาล่าพรีเมียร์ ก็เตรียมตัวเตรียมใจ พบกับการปะทะกันอย่างดุเดือด และปริศนาที่  
ยากจะไขความลับได้ใน ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะ มูฟวี่ 23 ซีรีส์อัญมณีสีคราม แล้วมาร่วมกันไขปริศนาลับ กับ  
ฉากแอคชั่นนอกประเทศครั้งแรกในประวัติศาสตร์โคนัน เดอะมูฟวี่ ไปพร้อมกัน 8 สิงหาคม 2562 นี้ ที่โรง  
ภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้น!